

# มติชนสัมมนาใหญ่วันนี้ คักดีสยามเร่งลงทุนรัฐ

## เอ็มเพาเวอร์ริงไทยแลนด์ ปักตู่ถกเอกชนลุยฟื้นศก.

วันนี้'มติชน'จัดสัมมนา 'Empowering Thailand 2021 เคลื่อนอนาคตไทยด้วยการลงทุน' รวม.คมนาคมเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อน (อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 1

ลงทุนรัฐ

### 'มติชน'จัดสัมมนาลงทุนฟื้นศก.

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือพิมพ์มติชนจะจัดการสัมมนา หัวข้อ "Empowering Thailand 2021 เคลื่อนอนาคตไทยด้วยการลงทุน" ในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่งทางเฟซบุ๊กของเครือมติชน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ "Empowering Thailand 2021 เคลื่อนอนาคตไทยด้วยการลงทุน" จากนั้น เป็นเวทีเสวนาเรื่อง "ลงทุนไทย เคลื่อนประเทศไทย" มีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมวงเสวนา

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาเรื่อง "เปิดแผนคมนาคม ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย" มีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการ

สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ร่วมวงเสวนา โดยนายบัญชา ชุ่มชัยเวช เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

### ชวนฟังสัมมนา-ลุ้นรับรางวัล

ทั้งนี้ ยังเปิดให้ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาครั้งนี้ ร่วมสนุกลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 2 รางวัล เพียงกด Like และ กด Share Live Streaming ของงานสัมมนา "Empowering Thailand 2021 เคลื่อนอนาคตไทยด้วยการลงทุน" ไปยังหน้าเฟซบุ๊กของตัวเอง พร้อมเปิด "สาธารณะ" ตามด้วยแฮชแท็ก #EmpoweringThailand2021 #เคลื่อนอนาคตไทยด้วยการลงทุน #ประเทศไทยไปต่อ ทีมงานจะทำการคัดเลือกผู้ที่ทำถูกต้องตามขั้นตอนของกติกาเพื่อมอบรางวัล

ติดตามเวทีสัมมนา "Empowering Thailand 2021 เคลื่อนอนาคตไทยด้วยการลงทุน" วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปที่ FB : Matchon Online - มติชนออนไลน์, FB : Prachachat - ประชาชาติ, FB : Khaosod - ข่าวสด, FB : Matchon Weekly - มติชนสุดสัปดาห์, YouTube : matchon tv และ YouTube : khaosod TV - ข่าวสด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการสัมมนาครั้งนี้เป็นโครงการต่อเนื่อง ที่มติชนจัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่หนังสือพิมพ์มติชนก้าวเข้าสู่ปีที่ 44 ไปเมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ระดมความคิดเห็น หาแนวทางในการผลักดันให้เศรษฐกิจและสังคมไทยไปต่อได้ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีหนังสือพิมพ์มติชนได้จัดการสัมมนา

ในรูปแบบต่างๆ มาแล้ว 3 ครั้ง ประกอบด้วย สัมมนาหัวข้อ "BREAKTHROUGH THAILAND 2021" ในรูปแบบเวิร์คชอป คอนเฟอเรนซ์ ครั้งที่สอง หัวข้อ "พลิกสู่ตรวักซิ้นสู่โควิด พลิกวิกฤตเศรษฐกิจไทย" ในรูปแบบไลฟ์สตรีมมิ่ง และครั้งที่สาม หัวข้อ "ปี 2021 ประเทศไทยไปต่อ" ในรูปแบบปกติ

### 'คักดีสยาม'เร่งลงทุนปลูกศก.

ก่อนหน้านี้นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประกาศเปิดประเทศทั้งประเทศภายใน 120 วัน ทำให้ทุกภาคส่วนมีความหวัง และต้องเตรียมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเร็ว ซึ่งกระทรวงคมนาคมถือเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ ซึ่งจากการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้การลงทุนภาคเอกชนลดลง รัฐบาลต้องหันมาผลักดันให้เกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้น

"งบประมาณการลงทุนของกระทรวงคมนาคม จึงมีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมยังต้องวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการคมนาคมเพื่อให้ประเทศไทยแข่งขันกับต่างชาติได้" นายศักดิ์สยามกล่าว

### ทล.ขอคลังกู้ลุยมอเตอร์เวย์เอ็ม7

นายสรวิศ ทรงศิริ โอลิมปิกกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ความคืบหน้าโครงการส่วนต่อขยายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สาย 7 ช่วงพญา-มาบตาพุด (M7) เชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร (กม.) ปัจจุบัน ทล.อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

แวดล้อม (อีไอเอ) คาดว่าจะออกแบบแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2564 เบื้องต้น ทล.ขอตั้งงบประมาณปี 2565 วงเงินราว 4,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ไม่ได้มีการบรรจุโครงการดังกล่าว ทาง ทล.จึงเสนอขอของบประมาณโครงการนี้เพื่อขอแหล่งเงินกู้จากกระทรวงการคลังแล้ว ต้องรอดูการพิจารณาแหล่งเงินกู้ว่าจะดำเนินการอย่างไร

นายสรารุทกล่าวว่า หากได้รับงบประมาณจากแหล่งเงินกู้ของกระทรวงการคลัง จะเริ่มประกวดราคาภายในกลางปี 2565 และเริ่มก่อสร้างในปี 2565 ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี จะแล้วเสร็จภายในปี 2568 พร้อมกับการเปิดให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติอุตะตะภา แต่ถ้าไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินกู้ของกระทรวงการคลัง ทล.จะขอตั้งงบประมาณปี 2566 โดยเปิดประกวดราคาภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ส่งผลให้โครงการล่าช้าไปประมาณ 6 เดือน แต่ไม่ว่าอย่างไร ทล.จะเร่งการก่อสร้างให้ทันการเปิดใช้สนามบินอุตะตะภาในปี 2568

### จ่อลงทุนหลายโครงการพื้นที่

“หากมอเตอร์เวย์สายดังกล่าวแล้วเสร็จจะเป็นอีกเส้นทางใหม่ที่ช่วยร่นระยะเวลาการเดินทางเชื่อมเข้าสู่พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) อีกทั้งเชื่อมต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในทุกกระบวน ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางราง ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศในอนาคตได้อีกด้วย” อธิบดีกรมทางหลวงกล่าว

นายสรารุทกล่าวว่า นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังมีอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างลงทุน และเตรียมลงทุนในอนาคต อาทิ โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางขุนเทียน-บ้านแพ้ว (M82) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุรี (แหลมฉบัง)-นครราชสีมา ช่วงแหลมฉบัง-ปราจีนบุรี โครงการก่อสร้าง ทล. 118 สายเชียงใหม่-เชียงใหม่ ตอนอำเภอมะสรวย-บรรจบ ทางหลวงหมายเลข 1 และโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 24 ตัดทางหลวงหมายเลข 224 (แยกโชคชัย) ซึ่งโครงการทั้งหมดล้วนแต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศทั้งสิ้น

### หอดักถนายนกข้อมเอสเอ็มอี

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ จะหารือร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่ออัปเดตอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง (เอสเอ็มอี) รวมถึงกลุ่มค้าปลีก เพราะเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือคือ การอัดฉีดสภาพคล่องที่มีอยู่ในระบบของสถาบันการเงิน แบบความเสี่ยงต่ำในระดับที่รับได้ รัฐบาลควรมีนโยบายกลางออกมาให้สถาบันการเงินปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้สถาบันการเงินกล้าปล่อยสินเชื่อออกมาเพิ่มเติม เปรียบเหมือนการประกาศเปิดประเทศภายใน 120 วันของนายกฯที่ยังมีความเสี่ยงอยู่ แต่เป็นความเสี่ยงที่รับได้ เพื่อให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนต่อไป อย่างน้อยต้องเร่งให้ พ.ร.ก.สินเชื่อบริษัท-พัสดุพัสดุ พักหนี้ วงเงิน 3.5 แสนล้าน ออกมาให้มากกว่านี้

นายสนั่นกล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าความร่วมมือกับสถาบันการเงิน เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ได้หารือร่วมกับธนาคารพาณิชย์แล้ว 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารกรุงเทพ และจะหารือเพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเกียรตินาคินภัทร เบื้องต้นเห็นความต้องการช่วยเหลือลูกหนี้ของแต่ละธนาคารพาณิชย์อยู่แล้ว แต่อาจยังมีข้อจำกัดที่ต้องพยายามทำให้เป็นเงื่อนไขเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากที่สุด

### เร่งปรับแนวโคเพย์ช่วยลูกจ้าง

นายสนั่นกล่าวว่า ส่วนโครงการโกดังพักหนี้ ขณะนี้การเข้าถึงได้น้อย เนื่องจากเงื่อนไขยังไม่เอื้อมากนัก โดยมีการพิจารณาจากเครดิตบูโร ที่มองว่าไม่ควรนำเข้าร่วมเป็นเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ จึงควรมีเงื่อนไขหรือหลักปฏิบัติตรงกลางที่ใช้ในทิศทางเดียวกัน เพื่อเข้าถึงสินเชื่อมากขึ้น โดยจะหารือร่วมกับสถาบันการเงินให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นจะนำรายละเอียดหารือกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อหาข้อสรุปอีกครั้ง

“ส่วนมาตรการช่วยจ่ายค่าจ้างพนักงานหรือโคเพย์ ระหว่างเอกชนและรัฐบาลคนละ 50% เพื่อพยุงการจ้างงานนั้น รัฐบาลควรต้องเร่งออกมา เพราะขณะนี้ผ่านมาก็แล้ว ผลกระทบจากโควิดทำให้รายได้ลดลงต่อเนื่อง ต้องมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมออกมา อาจต้องเปลี่ยนชื่อจากมาตรการโคเพย์ เป็นอย่างอื่นแทน เพราะพอพูดถึงโคเพย์แล้วมีคำถามตามมาว่าทำไมรัฐบาลต้องนำเงินมาช่วยผู้ประกอบการด้วย จึงต้องหารือร่วมกับเอกชนและรัฐบาลว่าจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือเงื่อนไขให้ทำในลักษณะใดได้บ้าง” นายสนั่นกล่าว

### ‘เอสเอ็มอี’ ย้ำวัคซีนศก.9 เข้ม

วันเดียวกัน นายแสงชัย อธิกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย กล่าวว่า ในวันที่ 23 มิถุนายน จะเป็นตัวแทนสมาพันธ์เอสเอ็มอีและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เข้าร่วมประชุมร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่เป็นประธานการประชุมด้านมาตรการเศรษฐกิจแนวทางช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ เช่น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมถึงตัวแทนจากองค์กรภาคเอกชนประมาณ 20 คนเข้าร่วม

นายแสงชัยกล่าวว่า ในส่วนของสมาพันธ์ นอกจากจะรายงานสถานการณ์เอสเอ็มอีไทยที่เผชิญปัญหาหนักจากการแพร่ระบาดของโควิดแล้ว จะนำเสนอมาตรการวัคซีนทางเศรษฐกิจ 9 เข้ม โดยฉีด 3 เข้มเร่งด่วนป้องกันการติดเชื้อล้มละลายและหยุดเลือดที่ไหล คือ 1.พักต้น-พักดอก-เติมทุน 2.สินเชื่อแพคคองรีง ใบสั่งซื้อ-ใบกำกับภาษีเอสเอ็มอี 3.กองทุนประกันสังคม 30,000 ล้านบาท อีก 3 เข้มสำหรับการฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ 1.ร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาวิสาหกิจ ของกระทรวงอุตสาหกรรม 2.สินเชื่อฟื้นฟูการเป็นเอ็นพีแอล 3.กองทุนนวัตกรรมเพื่อเอสเอ็มอีไทย และอีก 3 เข้มสำหรับการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน คือ 1.มาตรการสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจชาติ 2.เอสเอ็มอีชุมชนสร้างสรรค์ และจ้างงานผู้ว่างงานพัฒนาเอสเอ็มอีท้องถิ่น 3.เฟรนไชลไทย สร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจไทย

### ชงช่วยด่วน3เรื่อง-ลดเครดิตเทอม

นายแสงชัยกล่าวว่า หากรัฐบาลให้เสนอเรื่องเร่งรัด 3 เรื่อง สมพันธ์ก็เตรียมเสนอคือ 1.ลดเวลาจ่ายเครดิตเทอมไม่เกิน 30 วัน จากปัจจุบันอยู่ที่ 60-120 วัน และให้นำจากวันที่ส่งสินค้า ไม่ใช่นับจากวันวางบิล หากเป็นผู้ผลิตสินค้าโอท็อปให้จ่ายเป็นเงินสดไม่เกิน 7 วัน เพื่อให้เอสเอ็มอีมีเงินทุนหมุนเวียนเร็วขึ้น 2.รัฐควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้รับรู้และใช้ประโยชน์มากขึ้น จากการที่รัฐออกระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ที่โครงการรัฐหรือเมกะโปรเจกต์ต้องซื้อวัตถุดิบจากรายเล็กกว่า 30% ของวงเงินโครงการ 3.ผลักดันเรื่องสินเชื่อแพคตอริง ใบสั่งซื้อ-ใบกำกับภาษีเอสเอ็มอี เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดปัญหาสภาพคล่องและประคองการจ้างงาน

“ตอนนี้การดูแลเศรษฐกิจประเทศจะทำแบบอื่นไม่ได้ ต้องวางแผนระยะยาวและต้องทำบนพื้นฐานคู่คือด้านสุขภาพและเศรษฐกิจที่แยกกันไม่ได้ในวันนี้ เพราะหากแยกกันจัดการ ในการแพร่ระบาดโควิด ที่ยังไม่มียุคจบที่แน่ชัด งบ 1 ล้านล้านบาท ก็ครั้งก็อาจไม่เพียงพอ ที่เราเสนอคือใช้เครื่องมือที่มีอยู่ แต่ต้องฟันธงว่าจะอะไรทำได้เร็วและอะไรต้องเร่งแก้เพื่อนำมาใช้ได้จริง เราลงพื้นที่และมีเครือข่ายทั่วประเทศ เราจะรู้ว่าเขาต้องการอะไร เดือดร้อนอย่างไร เพื่อให้รัฐแก้ได้ตรงจุดตรงความต้องการ ไม่อยากให้ออกมาตรการที่คุมไปหมด” นายแสงชัยกล่าว

### แนะนำกองทุนเอสเอ็มอีแสนล.

นายอนิต โสรัตน์ รองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย) กล่าวว่า ทางธนาคารยังคงปล่อยสินเชื่อแบบปกติ โดยดูที่ยอดขาย รายได้ กำไร ความเป็นไปได้ของธุรกิจ ซึ่งในเวลาแบบนี้ก็ปล่อยสินเชื่อไม่ได้ อย่างธุรกิจท่องเที่ยว ที่แทบจะไม่มีรายได้เข้ามาเลยตลอดปีต่างๆ ขณะที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวปรับปรุงสถานที่ ความพร้อมต่างๆ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมา ดังนั้นควรจะมีการตั้งกองทุนช่วยเหลือเอสเอ็มอี เหมือนตอนตั้งกองทุนฟื้นฟูสถาบันทางการเงินเมื่อครั้งวิกฤตต้มยำกุ้ง

นายอนิตกล่าวว่า รัฐบาลสามารถออกมติครม. เพื่อนำเงินเข้ามาสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอีได้ โดยรัฐบาลรับผิดชอบทั้งหมด เพื่อรองรับแผนเปิดประเทศ 120 วัน เพราะถ้าไม่ทำแบบนี้ผู้ประกอบการจะหาเงินมาจากที่ไหน

ในการปรับปรุงเตรียมพร้อมรับการเปิดประเทศ เพราะสถาบันทางการเงินไม่มีทางเลือกสินเชื่อตามเกณฑ์ปกติแน่นอน ไม่ใช่ความผิดของธนาคาร ถ้าปล่อยกู้ไปแล้วเป็นหนี้เสีย ธนาคารก็ต้องแบกรับ ถึงแม้ว่าบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จะมาช่วยแบกรับความเสี่ยง 40% แต่ 60% ธนาคารก็รับไปเต็มๆ แล้ว บสย.ก็ไม่ได้ให้เงินกับธนาคารทันที ต้องมีการฟ้องร้องกัน 3 ศาล ยึดทรัพย์ แล้ว บสย.ค่อยมาจ่ายส่วนต่างให้กับธนาคาร

“รัฐบาลต้องรับการขาดทุนตรงนี้ เพื่อให้ธุรกิจได้ฟื้นตัว เหมือนกับที่รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดยไม่ได้สนใจว่าจะสร้างผลตอบแทนมากน้อยเพียงใด แต่เศรษฐกิจสหรัฐกลับฟื้นตัวได้ดี ดังนั้นอยากให้นำเงิน 1 แสนล้านบาท จากพร.ก.เงินกู้ 5 แสนล้าน มาตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือเอสเอ็มอี ให้ธนาคารเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อ โดยรัฐบาลจะเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงเองทั้งหมด” นายอนิตกล่าว

### ดุสิตธานีจัดโปรรับเปิด‘ภูเก็ต’

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ดุสิตธานีมีความพร้อมรับโครงการภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ นำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ทั้งในส่วนที่พักของโรงแรมดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยได้รับสัญลักษณ์ SHA และพนักงานโรงแรมฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 100%

นางศุภจีกล่าวว่า โรงแรมดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต ยังจัดกิจกรรมต่างๆ ที่นำวัฒนธรรมประเพณีไทยและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ห้องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตของชนท้องถิ่น อาทิ วิถีชีวิตชาวประมงชายฝั่ง การทำผ้ามัดย้อมธรรมชาติ จากดอกไม้ การลองหัดทำอาหารพื้นบ้านสูตรดั้งเดิม และยังมีโปรแกรมดูแลสุขภาพกาย-ใจ ทั้งโยคะ ดนตรีบำบัด กิจกรรมทางน้ำอย่างสแตนดาร์ด อัฟ แพดเดิล บอร์ด และกิจกรรมสำหรับเด็กๆ เช่น คัดส์ แคมป์

“รวมถึงจัดทำโปรโมชันแพคเกจ เบิก ทู พาราไดซ์ รองรับทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ หรือนักธุรกิจ มีให้เลือกหลายรูปแบบ เช่น พัก 3 คืน ฟรี 1 คืน, พัก 7 คืน ฟรี 3 คืน โดยทุกแพคเกจรับฟรีเครดิตสำหรับใช้รับ

ประทานอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมมูลค่าสูงสุด 10,000 บาท จำหน่ายแพคเกจราคาเริ่มต้น 12,800 บาท” นางศุภจีกล่าว

### ‘สมุย’ยื่นพร้อมเปิดเกาะ15ก.ค.

นายธีระพงศ์ นายอำเภอ นายอำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มาตรการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเกาะสมุย และเกาะพะงันที่จะเริ่มวันที่ 15 กรกฎาคมนั้น จะติดตั้งห้องตรวจเชื้อโควิดที่ทำเทียบเรือเกาะสมุย เกาะพะงัน และที่สนามบินสมุย ทราบผลภายใน 30 นาที และมีแอปพลิเคชันติดตามตัว เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงจะตรวจหาเชื้อครั้งแรก หากไม่พบเชื้อจะได้รับคิวอาร์โค้ดนำไปแสดงเพื่อใช้บริการในโรงแรม ALSQ ในช่วง 7 วันแรก และวันที่ 8 นักท่องเที่ยวจะถูกตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 หากไม่พบเชื้อ ก็จะได้รับคิวอาร์โค้ดอีกตัว สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ ที่ถูกกำหนดไว้ พร้อมนำคิวอาร์โค้ดแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ เพื่อให้ทราบว่าตรวจหาเชื้อครั้งที่ 2 แล้วไม่พบเชื้อ

“จากข้อมูลของแพทย์ประเมินว่านักท่องเที่ยว 1 แสนคน จะมีโอกาสพบผู้ติดเชื้อโควิดอยู่ที่ 0.2 คน เพราะนักท่องเที่ยวผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว และมีตรวจหาเชือก่อนเดินทาง อีกทั้งเราให้อยู่ในพื้นที่จำกัดเป็นระบบปิด 7 วัน จึงยืนยันได้ว่าความปลอดภัยค่อนข้างสูง แต่เราต้องควบคุมแนวด้านของเราคือต้องฉีดวัคซีนให้ครบ 70% ของประชากร ส่วนสถานประกอบการ ร้านอาหารขนส่ง ต้องฉีดครบ 100% เพราะถ้าหากนักท่องเที่ยวติดเชื้อกลับไปจะกระทบต่อการท่องเที่ยวของเกาะสมุยได้” นายธีระพงศ์กล่าว

### วันแรก‘ยิง’ใช้ยิงได้‘ไม่คึกคัก’

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการยิงใช้ยิงได้ของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อผู้ขายได้สูง โดยใช้จ่ายสูงสุด 60,000 บาท จะได้รับเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท กำหนดใช้จ่ายไม่เกินวันละ 5,000 บาทนั้น หลังเปิดลงทะเบียนวันแรกวันที่ 21 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 06.00-16.00 น. มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 224,690 ราย ซึ่งไม่คึกคักมากนัก มีสิทธิคงเหลืออยู่ 3,775,310 สิทธิ

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เปิดลงทะเบียนรับสิทธิโครงการยิงใช้ยิงได้ ทุกวันจนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิงใช้ยิงได้.com หรือผ่าน แอปพลิเคชัน เป้าตั้ง

กราฟิกมติชนรายวัน  
Matchon Daily Graphic  
(22.06.2021)

## เริ่มลงทะเบียน ยังใช้ ยังได้

**จำนวนสิทธิ 4 ล้านคน**

**ลักษณะโครงการ**  
ชำระสินค้าสินค้าหรือบริการ  
ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม  
สินค้าทั่วไป ผ่านจิวอลเล็ต  
บนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

**คุณสมบัติผู้มีสิทธิ**  
1. ประชาชนผู้สนใจ  
ที่มีสัญชาติไทย  
อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
2. มีบัตรประจำตัวประชาชน

**สิทธิที่ได้รับ**  
ใช้จ่ายจาก G-Wallet  
ในร้านค้าที่ร่วมโครงการ  
จ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/วัน  
ยอดใช้จ่าย 40,000 บาทแรก  
ได้รับ E-Voucher คืน 10%  
ยอดใช้จ่าย 40,001-60,000  
ได้รับ E-Voucher คืน 15%

**เปิดลงทะเบียน**  
21 มิ.ย. 2564  
เป็นต้นไป  
06.00-22.00 น.  
ทุกวัน

**ระยะเวลาใช้งาน 1 ก.ค.-31 ธ.ค.**

ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ  
และมีแอปพ์เป๋าตัง

- ลงทะเบียนผ่านแอปพ์เป๋าตัง  
หรือเว็บไซต์ [www.ยังใช้ยังได้.com](http://www.ยังใช้ยังได้.com)
- รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน  
ใน 3 วันทำการ

ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ

- ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์  
[www.ยังใช้ยังได้.com](http://www.ยังใช้ยังได้.com)
- รอ SMS แจ้งผลการลงทะเบียน  
ใน 3 วันทำการ
- ดาวน์โหลดแอปพ์เป๋าตัง  
ยืนยันตัวตน ใช้สิทธิผ่าน  
G-Wallet

**เริ่มรับ E-Voucher 7 ส.ค.-7 ต.ค. 2564**  
สิ้นสุดการใช้จ่ายเพื่อรับ E-Voucher 30 ก.ย. 2564

**หมายเหตุ :** ผู้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง  
หรือยังใช้ยังได้ ต้องไม่เป็นผู้อยู่ใน  
สวัสดิการแห่งรัฐและผู้ใช้สิทธิโครงการ  
เราชนะผ่านบัตรประชาชน  
โดยสามารถเลือกรับสิทธิได้เพียง  
โครงการเดียวเท่านั้น

โดยรัฐบาลจะสนับสนุนเป็นบัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์ (อี-วาเชอร์) เมื่อประชาชนใช้จ่ายค่าสินค้าหรือบริการ ได้แก่ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ (ไม่รวมถึงสลากรีนแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ บัตรกำนัล บัตรเงินสดและสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า) ผ่าน จิวอลเล็ตบนแอปพลิเคชัน เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม-30 กันยายน 2564 เวลา 06.00-23.00 น. สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ [www.ยังใช้ยังได้.com](http://www.ยังใช้ยังได้.com)

น.ส.กุลยกกล่าวว่า ทั้งนี้ วงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ อี-วาเชอร์ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน ซึ่งยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิ

ต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน จะได้อี-วาเชอร์สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน โดยยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรกได้รับ อี-วาเชอร์ 10% ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ อี-วาเชอร์ 15% ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งสิทธิ อี-วาเชอร์จะคืนเป็นวงเงินเข้าใน จิวอลเล็ต ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป สามารถใช้จ่ายด้วย อี-วาเชอร์ที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม-31 ธันวาคม 2564 ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินสดได้ เช่น ยอดใช้จ่ายของเดือนกรกฎาคม 20,000 บาท จะได้รับ อี-วาเชอร์ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท เป็นต้น